

ภาคเอกชนห่วง การเมืองไม่สงบ อดเชื่อมั่นลงทุน

ห่วงนโยบายอีอีซีสะดุด

ซีอีโอภาคเอกชนห่วงการเมืองไม่สงบอดเชื่อมั่นลงทุน ลากนโยบายรัฐชะงักได้ ประชาชน ส.อ.ท.มองการทำงานรัฐถูกจับตามากขึ้น ครึ่งปีหลังอยากเห็นการจัดซื้อจัดจ้าง การประมูล และก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน หนูนรัฐบาลเดินหน้าผลักดันนโยบายอีอีซี

ต่อหน้า 02

ข่าวต่อ ภาคเอกชน

บรรยากาศการประชุมทางกรมการเมืองท่ามกลางความเห็นต่างย้อนกลับมาอีกครั้ง เมื่อกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนัดชุมนุมวาระ 4 ปีคสช. เรียกร้องให้จัดเลือกตั้งภายในปีนี้ และครั้งนี้ยกระดับห้องถกนพยบายามเคลื่อนขบวน

ไปยังทำเนียบรัฐบาล ขณะเจ้าหน้าที่รัฐตั้งแถวสกัดและประกาศจะบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น หลังจากศาลปกครองยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวการจัดชุมนุมครั้งนี้ “ฐานเศรษฐกิจ” สืบสวนความเห็นผู้ว่ากรมการธุรกิจถึงปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นได้

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ยอมรับว่าสถานการณ์ทางการเมืองนับจากนี้ไปยังมีแนวโน้มเป็นห่วงอยู่ แต่ก็มั่นใจว่ารัฐบาลจะควบคุมได้และมองว่า จากนี้ไปการทำงานของรัฐบาลจะยากลำบากมากขึ้น เพราะมีหลายคนคอยจับตาตรวจสอบ อาจเกิดความไม่คล่องตัวในการทำงานได้

ส่วนจะกระทบถึงภาพรวมเศรษฐกิจด้วยหรือไม่นั้น มองว่าถ้าราคาสินค้าเกษตรดีขึ้น มีกำลังซื้อดีขึ้น รวมถึงนโยบายพัฒนาพื้นที่อีอีซี และการลงทุนในระบบ

โครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนได้เร็วกว่านี้ ก็ไม่น่าห่วง และหวังว่าในครึ่งปีหลังจะเห็นการจัดซื้อจัดจ้าง การประมูลและเกิดการก่อสร้างจริงก็จะทำให้นักลงทุนไทยและต่างชาติมีความมั่นใจมากขึ้น ที่สำคัญอย่าให้มีปัญหาคอร์รัปชันเกิดขึ้น ส่วนการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อใดนั้นมองว่าไม่ได้ตอบโต้ให้ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดี แต่สิ่งสำคัญคือต้องผลักดันนโยบายให้ต่อเนื่องและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจัง

สอดคล้องกับที่นายศิวะ มหาสันทนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และนายสิทธิชัย ลิขิตสวัสดิ์ตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) กล่าวทิศทางเดียวกันว่า ความวุ่นวายทางการเมืองจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการทำธุรกิจ และต่อภาพรวมเศรษฐกิจได้ และเวลานี้อยากเห็นนโยบายขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

เดินต่อไปได้ ไม่อยากให้สะดุดลงเพราะเป็นนโยบายที่ดีอยู่แล้ว ควรขับเคลื่อนต่อเนื่องและในแง่ นักธุรกิจ ยังต้องจับตามองความเคลื่อนไหวทางการเมืองนับจากนี้ไปจนกว่าจะเลือกตั้ง ถ้าเกิดความวุ่นวายขึ้นมากก็ต้องกระทบต่อการทำธุรกิจและเกิดความไม่เชื่อมั่นในสายตาต่างประเทศก็ต้องหาทางรับมือต่อไป

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล กล่าวว่าการเมืองไม่สงบทุกอย่างไม่ดีนักลงทุนไทยและต่างชาติที่จะลงทุนใหม่จะเกิดความลังเลได้ ส่วนถามว่าอยากมีการเลือกตั้งหรือไม่ นายอิสระไม่ขอออกความเห็น

นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ให้ทรรศนะว่า ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงขาขึ้น อีกทั้งดอกเบี้ยทรงตัวในอัตราต่ำ ถือเป็นผลดีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และดีต่อผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย ส่วนด้านการเมืองนั้นแม้จะมีบางกลุ่มพยายามเคลื่อนไหว เรียกร้องกดดันให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์



แรงกระเพื่อม ด้านการเมืองที่เกิดขึ้น ไม่มีผลต่อรัฐบาล และคสช.

การเมืองนับจากนี้ ยังมีความน่าเป็นห่วง แต่มั่นใจว่ารัฐควบคุมได้

▲ ประทีป ตั้งมติธรรม

▲ สุพันธุ์ มงคลสุธี

กำหนดกรอบการเลือกตั้งให้ชัดเจนนั้น คงต้องติดตามดูสถานการณ์ต่อไปอย่างไรก็ตามเชื่อว่าไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาล

“รัฐต้องเดินหน้าปราบคอร์รัปชัน และปฏิรูปประเทศในทุกด้านอย่างจริงจัง อย่งไรก็ตาม มองว่าแรงกระเพื่อมด้านการเมืองที่เกิดขึ้น ไม่มีผลต่อรัฐบาล คสช.”

นายวิชัย เบญจรงค์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเบญจจินดา โฮลดิ้งฯ กล่าวแสดงความคิดว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกชนิดคือ ข่าวร้าย จะเลือกตั้งก็ข่าวร้ายเพราะถ่วงนักการเมืองแบบเก่ากลับมา ไม่เลือกตั้งก็ข่าวร้ายเพราะต้องมีคนออกมาแบบนี้ปรับครม.ก็ข่าวร้ายเพราะต้องมีคนเสียใจ หรือ มีคดีโผล่ ไม่ปรับก็ข่าวร้ายเพราะไม่ถูกใจคน เพราะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องการเมืองล้วนมีแต่ข่าวร้าย ■